

ด่วนที่สุด

ที่ นร : ๐๗๑๗/๖๗๖๕

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๕๖๕

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

อ้างถึง หนังสือกระทรวงพาณิชย์ ด่วนที่สุด ที่ พณ ๐๔๐๓/๑๕๓๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๓๐๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี ๒๕๖๕ ตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ (กนป.) เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุน งบกลาง รายการดังกล่าวแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ได้นำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีแล้ว นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงพาณิชย์ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน ๓๐๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยเก้าล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการนำเรื่องดังกล่าวเสนอขออนุมัติต่อ คณะรัฐมนตรี โดยเสนอผ่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล แล้วแต่กรณี ตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ (๓) ตามขั้นตอนต่อไป และขอให้กระทรวงพาณิชย์เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ กับสำนักงบประมาณเป็นรายงวดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและได้มีการตรวจสอบแล้ว ภายในกรอบวงเงิน ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณมีข้อสังเกตเพิ่มเติม โดยเห็นสมควรมอบหมายให้กรมการค้าภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานการตรวจสอบปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือภายในประเทศ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการผลักดันการส่งออกให้มีความสัมพันธ์ในแต่ละช่วงเวลา เพื่ออุดหนุนการส่งออก น้ำมันปาล์มดิบให้กับผู้ประกอบการเท่าที่จำเป็น อย่างเหมาะสม ตลอดจนคำนึงถึงสถานการณ์ด้านพลังงาน ซึ่งอาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ไบโอดีเซลมากขึ้น จากผลกระทบของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

ที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีมาตรการหรือกลไกเพื่อช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์มให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณมากและคุณภาพสูง ใช้ต้นทุนต่ำไม่ขาดทุน และการปลูกปาล์มตามความเหมาะสม ของพื้นที่ (Zoning) อันสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของตลาด โดยในช่วงเปลี่ยนผ่านและระยะยาว ควรเร่งดำเนินการลดพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันโดยการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก การปลูกพืชเสริมหรือประกอบ อาชีพอื่น ตลอดจนการกำหนดมาตรการให้ภาคเอกชนรับซื้อปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรในพื้นที่ปลูกปาล์ม ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น รวมทั้งการพิจารณาถึงผลกระทบต่อราคาตลาดในประเทศที่อาจลดต่ำจากราคา รับซื้อปาล์มดิบที่ไม่สอดคล้องกับราคาตลาดโลก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เดลี มล เพ็ญสุตร

(นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๓๕๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๕๐